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 รายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
คร้ังที ่ ๕/ ๒๕๖๖ 

เมื่อวันศกุร์ที่  ๑๔  กรกฎาคม   ๒๕๖๖ เวลา  ๑๕.๔๐ น. 
ณ ห้องประชุมการเวก  ชั้น ๓  อาคาร ๕ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

 

รายนามผู้มาประชุม 

๑. 
๒. 

ผศ.ดร.นิสา 
ผศ.ดร.พรรณวิภา 

พักตร์วิไล 
แพงศร ี

๓. อาจารย์อรวรรณ   ช านาญพุดซา 
๔. ผศ.เบญจางค์        อัจฉริยะโพธา         
๕. 
๖. 
๗. 

 ๘. 
 ๙. 

๑๐. 
๑๑. 
๑๒. 
๑๓. 
๑๔. 
๑๕. 

อาจารย์วีระศักดิ ์ 
ผศ.ดร.วัฒนา               
อาจารย์สุจาริณี 
อาจารย์ ดร.สุภาวิณี 
อาจารย์ ดร.ประณมกร   
อาจารย์เอกชัย 
อาจารย์ ดร.วิชัย 

ผศ.ดร.ณัฐสิมา 
ผศ.ดร.กิตติศักดิ์ 
ผศ.ดร.รัตถชล             
นางกนกพร                              

  ศรีลารัตน์            
  อัจฉริยะโพธา   
  สังข์วรรณะ     
  ขันค า     
  อัมพรพรรดิ์ 
  จงเสรีเจริญ        
  กองสี     
  โทขันธ์ 
  สิงห์สูงเนิน 
  อ่างมณี   
  สัณห์ฤทัย      

 

รายนามผู้ไม่มาประชุม (เนื่องจากไปราชการ/ติดภารกิจอ่ืนๆ) 
๑. ผศ.เศรษฐพงศ์       วงษ์อินทร์ 
๒. ผศ.ดร.ณพัฐอร       บัวฉุน     

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม 

๑. อาจารย์ ดร.พัชรวรรณ   รัตนทรงธรรม 
 

เริ่มประชุมเวลา  ๑๕.๔๐ น. 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ทราบ 

           ไม่มี               
 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

    ๒.๑ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการครั้งที่ ๔/๒๕๖๖ 

    ประธานที่ประชุมเสนอให้คณะกรรมการพิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการ  
ครั้งที่ ๔/๒๕๖๖  เมื่อวันที่  ๑๕  มิถุนายน  ๒๕๖๖  จ านวน  ๔  หน้า 
              มติที่ประชุม   คณะกรรมการวิชาการคณะ พิจารณารับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๖  
 



 

~ ๒ ~ 

 

 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่อง 
     ไม่มี 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเสนอเพื่อทราบ 

              ไม่มี 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

ประธานคณะกรรมการแจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องเสนอรายละเอียดตามระเบียบวาระ ดังนี้ 
 ๕.๑  การเบิกค่าตอบแทนนอกเหนือจากค่าจ้างส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ กรณี ผศ.
ดร.ดรุณี  หันวิสัย 

 ประธานที่ประชุมแจ้งให้คณะกรรมการพิจารณากล่ันกรองเอกสารหลักฐานการขอเบิกเงินค่าตอบแทน
นอกเหนือจากค่าจ้างส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ว่าเป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี เรื่อง แนวปฏิบัติในการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจาก
เงินค่าจ้างส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการท่ีด ารงต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๖๒ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
กรณี ผศ.ดร.ดรุณี  หันวิสัย ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยมีบทความวิจัยเรื่อง “วิธีการจัดสรรตารางกับการ
แก้ปัญหาการขนส่งแบบฟัซซี่ สหัชญาณ” ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิจัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
กรุงเทพ ปีที่ ๑๗ ฉบับที่ ๑ มกราคม - มิถุนายน ๒๕๖๖ หน้า ๔๔ – ๕๙ อยู่ในฐาน TCI ๒  จึงเสนอคณะกรรมการ
วิชาการคณะเพ่ือพิจารณา 
 มติที่ประชุม  คณะกรรมการวิชาการคณะพิจารณาแล้วเห็นชอบตามเสนอ 

 

     ๕.๒  การเบิกค่าตอบแทนนอกเหนือจากค่าจ้างส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ กรณี ผศ.  
จุฑารัตน์  โพธิ์หลวง   
     ประธานที่ประชุมแจ้งให้คณะกรรมการพิจารณากล่ันกรองเอกสารหลักฐานการขอเบิกเงินค่าตอบแทน
นอกเหนือจากค่าจ้างส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ว่าเป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี เรื่อง แนวปฏิบัติในการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจาก
เงินค่าจ้างส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการท่ีด ารงต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๖๒ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
กรณี ผศ.จุฑารัตน์  โพธิ์หลวง  ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยมีบทความวิจัยเรื่อง แบบจ าลองทางคณิตศาสตร์
เพ่ือพยากรณจ์ านวนผู้เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุในจังหวัดปทุมธานี  ในวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ มหาสารคาม ปีที่ ๖ ฉบับที่ ๑ เดือนมกราคม – เมษายน ๒๕๖๖ หน้าที่ ๑๔-๓๐ จึงเสนอคณะกรรมการ
วิชาการคณะเพ่ือพิจารณา 
 มติที่ประชุม  คณะกรรมการวิชาการคณะพิจารณาแล้ว เห็นชอบตามเสนอ 
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     ๕.๓  การเบิกค่าตอบแทนนอกเหนือจากค่าจ้างส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ กรณี ผศ.   
วีระศักดิ์  ศรีลารัตน์ 
     ประธานที่ประชุมแจ้งให้คณะกรรมการพิจารณากล่ันกรองเอกสารหลักฐานการขอเบิกเงินค่าตอบแทน
นอกเหนือจากค่าจ้างส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ว่าเป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี เรื่อง แนวปฏิบัติในการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจาก
เงินค่าจ้างส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการท่ีด ารงต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๖๒ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
กรณ ีผศ.วีระศักดิ์  ศรีลารัตน์  ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยมีบทความวิจัยเรื่อง การศึกษาการย้อมสีใบตะขบ
ด้วยฝางเพ่ืองานพิมพ์สีธรรมชาติด้วยเทคนิคการถ่ายโอนสีสู่ผ้าฝ้าย วารสารวิจัยและพัฒนาวไลยอลงกรณ์ ในพระ
บรมราชูปถัมภ์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ ๑๗ ฉบับที่ ๓ เดือน กันยายน-ธันวาคม ๒๕๖๕ หน้า ๘๙-
๙๖  จึงเสนอคณะกรรมการวิชาการคณะเพ่ือพิจารณา 
 

 มติที่ประชุม  คณะกรรมการวิชาการคณะพิจารณาแล้ว เห็นชอบตามเสนอ 

     ๕.๔  การเบิกค่าตอบแทนนอกเหนือจากค่าจ้างส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ กรณี ผศ.   
ดร.นพมาศ  ประทุมสูตร  

              ประธานที่ประชุมแจ้งให้คณะกรรมการพิจารณากล่ันกรองเอกสารหลักฐานการขอเบิกเงินค่าตอบแทน
นอกเหนือจากค่าจ้างส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ว่าเป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี เรื่อง แนวปฏิบัติในการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจาก
เงินค่าจ้างส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการท่ีด ารงต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๖๒ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
กรณี ผศ.ดร.นพมาศ  ประทุมสูตร  ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยมีบทความวิจัยเรื่อง An Investigation of 

Solar Dryers with Different Covers for Solar-Dried Cultivated Bananas ในวารสาร Progress in Applied 

Science and Technology ปีที ่๑๓ ฉบับที ่๒ เดือนพฤษภาคม-สิงหาคม ๒๕๖๖  จึงเสนอคณะกรรมการวิชาการ
คณะเพ่ือพิจารณา 
 มติที่ประชุม  คณะกรรมการวิชาการคณะพิจารณาแล้ว เห็นชอบตามเสนอ 
 

     ๕.๕  การเบิกค่าตอบแทนนอกเหนือจากค่าจ้างส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ กรณี ผศ.   
เอกชัย  จงเสรีเจริญ 

              ประธานที่ประชุมแจ้งให้คณะกรรมการพิจารณากล่ันกรองเอกสารหลักฐานการขอเบิกเงินค่าตอบแทน
นอกเหนือจากค่าจ้างส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ว่าเป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี เรื่อง แนวปฏิบัติในการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจาก
เงินค่าจ้างส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการท่ีด ารงต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๖๒ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
กรณี ผศ. เอกชัย  จงเสรีเจริญ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยมีบทความวิจัยเรื่อง XANES, XPS and Raman 

Studies of Hafnium Oxide Thin Films fabricated by RF Magnetron Sputtering at Different Power   

ใ น ว า ร ส า ร  Suan Sunandha Science and Technology Journal (SSSTJ) Vol. 10 No. 2 (2023): July-

December หนา 233-237 จึงเสนอคณะกรรมการวิชาการคณะเพ่ือพิจารณา 
 มติที่ประชุม  คณะกรรมการวิชาการคณะพิจารณาแล้ว เห็นชอบตามเสนอ 
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              ๕.๖  ขอปิดหลักสูตรการจัดการสาธารณภัย 

              ประธานที่ประชุมแจ้งตามบันทึกข้อความของหลักสูตรจัดการสาธารณภัย  ไม่สามารถรับนักศึกษาเพ่ือ
เปิดการเรียนการสอนต่อเนื่อง ๒ ปี เมื่อพิจารณาจากแนวโน้มจ านวนนักศึกษาในภาพรวม  จึงเห็นควรปิดหลักสูตร
เพ่ือด าเนินการใช้ศักยภาพของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรไปพัฒนาหลักสูตรใหม่ที่สอดคล้องกับสถานการณ์
ปัจจุบัน  จงึเสนอคณะกรรมการวิชาการคณะเพ่ือพิจารณา 
 มติที่ประชุม  คณะกรรมการวิชาการคณะพิจารณาแล้ว เห็นชอบตามเสนอและให้ท าปรับลดจ านวน
อาจารย์ในหลักสูตร 
 

       ๕.๗  ขอปิดหลักสูตรคณิตศาสตร์ประยุกต ์

              ประธานที่ประชุมแจ้งตามบันทึกข้อความของหลักสูตรคณิตศาสตร์ประยุกต์ ได้เสนอปิดหลักสูตรไป
แล้วนั้น และสภามหาวิทยาลัยเห็นชอบให้ปิดหลักสูตรตามมติสภามหาวิทยาลัยอนุมัติปิด ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓ เมื่อ
วันที่ ๗ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ บัดนี้ นักศึกษาได้ส าเร็จการศึกษาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอปิดหลักสูตร
อย่างสมบูรณ์ เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ  จึงเสนอคณะกรรมการวิชาการคณะ
เพ่ือพิจารณา 

    มติที่ประชุม  คณะกรรมการวิชาการคณะพิจารณาแล้ว เห็นชอบตามเสนอ 
 

               ๕.๘  ขอปิดหลักสูตรมาตรวิทยาอุตสาหกรรมและระบบคุณภาพ 

    ประธานที่ประชุมแจ้งตามบันทึกข้อความของหลักสูตรมาตรวิทยาอุตสาหกรรมและระบบคุณภาพได้
ด าเนินการเปิดรับนักศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๒ แต่ไม่สามารถรับนักศึกษาได้ตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย
ต่อเนื่องใน  ๒  ปีการศึกษา จึงขอปิดหลักสูตรดังกล่าว  จึงเสนอคณะกรรมการวิชาการคณะเพ่ือพิจารณา 
              มติที่ประชุม  คณะกรรมการวิชาการคณะพิจารณาแล้ว เห็นชอบตามเสนอ  และให้ท าปรับลดจ านวน
อาจารย์ในหลักสูตร 

 

      ๕.๙  การพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการทรัพยากรเพ่ือการ
พัฒนาที่ย่ังยืน 

     ประธานที่ประชุมแจ้งให้คณะกรรมการพิจารณา  แบบเสนอขอพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการทรัพยากรเพ่ือการพัฒนาที่ย่ังยืน   โดยมุ่งเน้นให้บัณฑิตมีความรอบรู้   
ในหลักการ สามารถวิเคราะห์องค์ความรู้และน าไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาท้องถิ่น  รายละเอียดตามเอกสารที่
เสนอต่อที่ประชุม  จึงเสนอคณะกรรมการวิชาการคณะเพ่ือพิจารณา 
               มติที่ประชุม  คณะกรรมการวิชาการคณะพิจารณาแล้ว เห็นชอบตามเสนอ  โดยมีข้อเสนอแนะ
เพ่ิมเติม คุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ผลงานทางวิชาการ customer focus ให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่
ก าหนด ก่อนน าเสนอในขั้นตอนถัดไป 

 

 

 



 

~ ๕ ~ 

 

 

 

     ๕.๑๐  การพิจารณาค าร้องขอสอบปลายภาคของนักศึกษา 
     ประธานที่ประชุมแจ้งให้คณะกรรมการพิจารณาเอกสารค าร้องขอสอบปลายภาคของนักศึกษา ภาค

ปกติท่ีขาดสอบ  ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๕  จ านวน ๖  คน รายละเอียดดังที่เสนอต่อที่ประชุม จึงเสนอคณะกรรมการ
พิจารณาคณะเพ่ือพิจารณา 

 

     มติที่ประชุม  คณะกรรมการวิชาการคณะพิจารณาแล้ว มีมติดังนี ้
ล าดับ ชื่อ – สกุล 

 

ชื่อรายวิชาที่ขอสอบ มติคณะกรรมการ 
วิชาการคณะ 

๑ นายรัชชานนท์ ตางาม หลักเศรษฐศาสตร์เบ้ืองต้นส าหรับ
ผู้ประกอบการนวัตกรรม 

อนุมัติ 

๒ นางสาวอุไรวรรณ แพรขาว อาหารและโภชนาการ อนุมัติ 
๓ นางสาวมนัญญา ต้องกระโทก ระเบียบวิธีวิจัยทางด้านโภชนาการและการ

ก าหนดอาหาร 
อนุมัติ 

๔ นางสาวดิสกาญจน์ หาวิโร การควบคุมและประกันคุณภาพอาหาร อนุมัติ 
๕ นายโยธิน  ช่อล าดวน ปฏิบัติการฟิสิกส์ ๒ อนุมัติ 
๖ นายนฤดล  ดอกกุหลาบ แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ อนุมัติ 

   
ระเบียบวาระท่ี  ๖ เรื่องอ่ืนๆ 

      ไม่มี 

 

ปิดประชุม  เวลา ๑๖.๓๐ น. 
 

 

 

    ลงชื่อ....................................................ผู้บันทึกรายงานการประชุม 

                                                (นางกนกพร          สัณห์ฤทัย) 
 

 

    ลงชื่อ....................................................ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

                                                 (ผศ.ดร.พรรณวิภา      แพงศรี) 
 

 

  


